

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 มกราคม 2559

เรื่อง

1. ปั้นเกษตรอาสา เพิ่มผลิตเกษตรกร
2. สศก.ระดมความร่วมมือทุกหน่วยรูกงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร
3. พณ.เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลัง
4. พาณิชย์พัฒนิกกรมศุลกาศกัตรถขนมันเข้าไทย
5. รับซื้อยาง วันแรกอัดจ่ายเงินช้า
6. บ้านเมือง: ปัญหาราคายาง
7. คอลัมน์ ลับพอสมควร: 'สมคิด'เนื้อหอมสาวๆรุมขอชะงะภาพ
8. คอลัมน์ เศรษฐกิจรอบทิศ: มาตรการอุ้มยาง...แก้ปัญหาได้นานแค่ไหน
9. คอลัมน์ รอบรู้เมืองใต้
10. ซึ่อย่างไม่คึกคักปัญหาเพียบ
11. ภาพข่าว: ฝักพอเพียง
12. ชลบุรีบูรณาการพัฒนาเกษตรตามระบบ 'Single Command'

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
บ้านเมือง
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
สยามรัฐ

ปันเกษตรอาสา เพิ่มผลิตเกษตรกร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปันเกษตรอาสา ลุยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.เร่งดำเนินการพัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่มีอยู่ในทุกอำเภอ เพื่อร่วมประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์)

“ขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ศกอ.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทน หรือแอมบาสซาเดอร์ สศก.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร นโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญสู่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง” นายคมสัน กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้จาก 3 หน่วยงานของ สศก. และจากประสบการณ์จริงของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา มาใช้ในการวางแผนการผลิตให้ประสบความสำเร็จ

สศก.ระดมความร่วมมือทุกหน่วย รุกรงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ได้ประชุมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร โดยคณะทำงานได้กำหนดกรอบแนวทางโดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ มาไว้ในฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) โดย สศก. จะเป็นหน่วยงานดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ สศก. จะดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องของการให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรของแต่ละหน่วยงาน การจัดการข้อมูลเกษตรกรที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมทั้งจัดทำระบบรายงานข้อมูลเกษตรกร เป็นต้น

รองเลขาธิการ กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังจากนี้ ทาง สศก. จะเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร (Farmer One)” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

พณ.เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลัง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชนทั้งสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และเกษตรกรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือความคืบหน้าตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ เพื่อบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในช่วงผลผลิตออกมาก แต่ขณะนี้ราคารับซื้อหัวมันสด 2 บาทต่อกิโลกรัม ที่เปอร์เซ็นต์แป้ง 25% แต่ต้นทุนเกษตรกรอยู่ที่ 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาเฉลี่ย 2.35-2.45 บาทต่อกิโลกรัม จากการประเมินปัญหาภัยแล้งจะทำให้ปีนี้ผลผลิตเฉลี่ย 28 ล้านตัน จากปกติจะออกปีละ 31 ล้านตัน ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ ธ.ก.ส.ทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการชะลอการเก็บมันสำปะหลัง ซึ่ง ธ.ก.ส.จะให้เงินกู้รายละ 50,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 แต่ขณะนี้ก็มีเกษตรกรยื่นกู้เพียง 20 ราย เท่านั้น จากเป้าหมาย 100,000 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้

จ่ายในครัวเรือนช่วงชะลอการขูดมันสำปะหลัง และเพื่อลดปริมาณผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังได้ในราคาที่สูงขึ้น

ส่วนการให้สินเชื่อผ่านสหกรณ์การเกษตรมันสำปะหลังในโครงการแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการระเหยยาว เดิมตั้งกรอบงบประมาณการใช้สินเชื่อโครงการนี้กว่า 5,000 ล้านบาทในสัดส่วนรับซื้อหัวมันสำปะหลัง 500,000 ตัน แต่ยังคงติดขัดหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากกลุ่มสหกรณ์มีตัวแทนเกษตรกรอาจจะเข้าซื้อสินเชื่อโครงการชะลอการขูดมันสำปะหลังรวมทั้งกำหนดปริมาณไว้ 500,000 ตัน ยังเห็นว่าน้อยเกินไป ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีมากเกือบ 30 ล้านตัน จึงนำประเด็นเหล่านี้กลับไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้ามามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะทำให้ราคาไม่สะท้อนกลไกตลาด รวมทั้งอาจจะมีปัญหาจากโรคพืชติดเข้ามาด้วย และอยากขอให้เกษตรกรเก็บหัวมันสดที่มีคุณภาพสูงครบกำหนดระยะเวลา และไม่มีสิ่งเจือปนจะช่วยให้ราคามันสดมีราคาสูงขึ้น

พาณิชย์ผนึกกรมศุลกากร สกัดถนอมมันเข้าไทย

เสนอสดช.ขอปล่อยกู้
สหกรณ์ซื้อหัวมันแปรรูป
หวังดึงราคา

“พาณิชย์”จับมือศุลกากร สแกนรถบรรทุก
มันสำปะหลังเข้าไทย ห่วงซ้ำปัญหาการค้าตกต่ำ
เร่งปล่อยกู้ให้เกษตรกรรายละ 5 หมื่นบาท
ตามมาตรการชะลอชุดหัวมัน

กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(สศก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน
ทั้งสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลัง
แห่งประเทศไทย และเกษตรกรจากสภา
เกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือมาตรการแก้ไข
ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ เพื่อบรรเทา
ปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมแก้ไข
ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำว่า ที่ประชุมมี
มติให้ขอความร่วมมือกับกรมศุลกากร
และกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบ
การนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงการลักลอบนำเข้าเพื่อไม่ให้มี
มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศ จนเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้ราคาลดต่ำลงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
ราคาหัวมันสำปะหลังสด(เชื้อแป้ง 25%) อยู่
ที่กิโลกรัม(กก.) ละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
ลดลงจากเมื่อเดือนธ.ค.2558 ที่ราคาเฉลี่ย

กก.ละ 2.25บาท และกก.ละ 2.10บาทตามลำดับ
ขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่กก.ละ
1.90 บาท โดยการตรวจสอบนอกจากการ
คุมเข้ม เพื่อสกัดการลักลอบนำเข้าแล้ว ยัง
ตรวจสอบรถบรรทุกที่มีขนาดเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนดหรือคันละไม่เกิน 21 คัน ส่วน
รถพ่วงคันละไม่เกิน 30 คัน ส่วนรถบรรทุกที่มี
น้ำหนักเกินจะไม่ให้เข้ามาในประเทศโดยเฉพาะ
รถบรรทุกจากประเทศเพื่อนบ้านเฉลี่ยที่มี
น้ำหนักคันละ 50 ตัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้
เสนอสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) อนุมัติให้ดำเนินโครงการให้เงินกู้
สำหรับสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร
เพื่อนำไปแปรรูป ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
จากกก.ละ 2 บาทเป็นกก.ละ 6.50 บาทใน
ปริมาณ 5 แสนตัน

ก่อนหน้านี้ สศช.ได้แสดงความเห็นว่า
โครงการดังกล่าวอาจซ้ำซ้อนกับแผนการ
ให้เกษตรกรรายบุคคลสามารถกู้เงินจาก
ธ.ก.ส.รายละ 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 4%
เพื่อให้เกษตรกรชะลอการชุดหัวมัน
ไว้ก่อนไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน
ในช่วงนี้

“ที่ประชุมเห็นว่าเราควรจะให้ สศช.
อนุมัติโครงการสำหรับสหกรณ์การเกษตรให้
ออกมาใช้สำหรับงวดแรกก่อนเพื่อให้มี
ทางเลือกในการผลัดดันราคาให้สูงขึ้น เป็น
การเสริมกับมาตรการให้กู้เพื่อให้เกษตรกร
ชะลอการชุดหัวมัน คาดว่าสถานการณ์ราคา
น่าจะดีขึ้น เพราะปีนี้ภัยแล้ง คาดว่าผลผลิต
จะลดลงจากปกติที่ 31 ล้านตันหัวมันสด เหลือ
เพียง 28 ล้านตัน”

ส่วนมาตรการอื่น เป็นการบริหารจัดการ

ตลาดมันสำปะหลังผ่าน 2 โครงการคือโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง
ในระบบน้ำหยด เป้าหมายเกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 20,000 ราย วงเงินกู้
รายละไม่เกิน 230,000 บาท เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้และมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ด้านการตลาดการส่งออกมันสำปะหลัง
กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเตรียม
แผนด้านการตลาดเพื่อการส่งออกแบ่ง
มันสำปะหลังไปยังตลาดยุโรปและญี่ปุ่น
เนื่องจากเห็นว่ามีความต้องการสินค้าแป้งมัน
สำปะหลัง รวมทั้งจะศึกษาและพัฒนาแปรรูป
สินค้ามันสำปะหลังเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค
สินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

โดยสินค้าที่จะมีการพัฒนาโดยใช้
มันสำปะหลังในการผลิตนั้นคือสินค้าในกลุ่ม
พลาสติก ขณะนี้มีความต้องการสินค้าเพิ่ม
ขึ้น เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์กำลังศึกษาและ
เตรียมแผนงานอยู่ อย่างไรก็ตามสำหรับมันเส้น
ซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกของไทย
ไทยก็ยังผลักดันเพื่อการส่งออกต่อเนื่อง และ
จีนยังยืนยันนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยปกติ
ส่วนแป้งมัน ตลาดส่งออกที่สำคัญคืออินโดนีเซีย
ได้ทุกวัน และจีน

รับผิดชอบต่อ วันแรกอัด จ่ายเงินซ้ำ

ชื้ออย่างวันแรกเหลว
กร้อยสนิท ทั่วประเทศ
เปิดจุดรับซื้อแค่ 200 จุด
เกษตรกร ♦ อ่านต่อหน้า 12

อย่าง

□ ต่อจากหน้า 1

โหล่งแห้งแค่ 522 ราย ขายยาง 53 ตัน ไม่คุ้ม
ค่าเดินทาง จ่ายเงินชำระไม่ไหว เจ้าหน้ที่ตบยุง-
นอนเล่นอัลโหลด์ พ่อค้าคนกลางตีปีกกดราคา
ได้ส่วนต่าง 5-7 บาท รมด.-ปลัดเกษตรกรฯ ยัน
เร่งแก้ปัญหาเพิ่มจุดรับซื้อ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน
บรรยากาศการรับซื้อยางของรัฐบาล ที่ให้การ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งจุดรับซื้อ กก.
ละ 45 บาท ปริมาณ 1 แสนตัน ตามมาตรการ
เร่งด่วนช่วยเหลือชาวสวนยางพาราที่ประสบ
ปัญหาราคาคดต่ำเหลือ 3 กก. 100 บาท ดีเคีย
รับซื้อวันแรก 834 จุดทั่วประเทศ ก่อนขยาย
ให้ครบ 3 พันจุดว่า หลายพื้นที่ประสบปัญหา
ความไม่พร้อม และเกษตรกรเข้าไม่ถึงจุดรับซื้อ
ยังต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่กดราคา

โดยภาคใต้ ที่ จ.สงขลา เปิดจุดรับซื้อ
46 จุดใน 11 อำเภอ ชาวสวนนำยางมาขาย
ประปรายบางจุดไม่สามารถเปิดรับซื้อได้เช่นที่
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนคบ จำกัด หมู่
7 บ้านควนคบ อ.คลองหอยโข่ง ยังรับซื้อน้ำยาง
กก.ละ 37- 38 บาท เนื่องจากยังไม่ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล ขณะเดียวกันนาย
อนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา ตรวจจุด
รับซื้อยางที่ กยท.บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง
พบเกษตรกรนำยางสดมาส่งขายบางตา เนื่อง
จากห่างไกลจุดรับซื้อไม่สะดวกในการเดินทาง
อีกทั้งต้องรอรับเงิน 2 วัน ขอมขายพ่อค้าคน
กลางที่ได้เงินทันทีแม้จะกดราคา กก.ละ 37 บาท
ขาดทุนส่วนต่างที่รัฐรับซื้อ 42 บาท นายอนุชิต
กล่าวว่า จะนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงต่อไป

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ใน อ.ทุ่งสง อ.ทุ่ง
ใหญ่ อ.ฉวาง อ.ลานสกา และ อ.ถ้ำพระนรา พื้นที่

ปลูกยางพารามากที่สุดของจังหวัด ชาวสวน
ยางไม่สามารถหาจุดรับซื้อ 45 บาท ได้เนื่อง
จากขาดความพร้อม และไม่มีตัวแทน กยท.
เพราะได้รับผลตอบแทนเพียง 1% ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
ที่ต้องจ้างคนขนยาง ด้านนายพีระศักดิ์ หิน
เมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช นำผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางที่กลุ่มสหกรณ์ สกย.
ฉลองแก้วพัฒนา จำกัด หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.สิชล
พบชาวสวนนำยางมาขายประปรายเช่นกัน ที่
จ.ระนอง มีจุดรับซื้อ 7 จุดใน 5 อำเภอ เป็นไป
ด้วยความเจ็บเหง เพราะกว่า 70% ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับ กยท. และไม่มีเอกสารสิทธิ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมจิต ญ่ยกู่
ประธานสหกรณ์ชาวสวนยางพาราประจวบคีรี
ขันธ์ จำกัด ต.อ่าวน้อย อ.เมือง กล่าวว่า บรรยากาศ
เจ็บเหงมาก เจ้าหน้ที่สหกรณ์ว่างงานต้อง
นอนคุยโทรศัพท์มือถือ เพราะยางพาราแผ่นดิบ
ชั้น 3 ที่รับซื้อต้องมีคุณภาพสูง แต่ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่มีปัญหายางพาราชั้น 3 ไม่ตรงตามหลัก
เกณฑ์ที่กำหนด ขายได้แค่ กก.ละ 38 บาท อีก
ทั้งเกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง

จ.สุราษฎร์ธานี ที่สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยางปฏิบัติงานในกิจการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อ.บ้านนาสาร
นายสุพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดจุดรับซื้อยางพาราร่วม
กับผู้เกี่ยวข้อง พบเกษตรกรมารอใช้สิทธิคลิก
ตั้งแต่ช่วงเช้า

ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก มีจุดรับซื้อ 11
จุด แต่เปิดได้แค่จุดเดียวที่ หมู่ 1 ต.บ้านยาง
อ.วัดโบสถ์ ช่วงเช้ามีเกษตรกรนำยางพารา
มาขายเพียง 1 รายเท่านั้น นายพิชิต ธงชัย อายุ
33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271 หมู่ 2 ต.ท่ามา มอ.
วัดโบสถ์ ที่นำยางพาราก่อนด้วย 3 เ่งน้ำหนัก

150 กก. มาชกกล่าวว่า ปลูกยางไว้ 15 ไร่ เพิ่ง
กรีดได้ 2 ปี กก.ละ 30-35 บาท ดีใจที่วันนี้
ขายได้ กก.ละ 45 บาท หลังพ่อค้าคนกลางกด
ราคา 14-15 บาท ไม่พอค่าใช้จ่าย ส่วนภาคอีสาน
ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดจุดรับซื้อ โดยที่ จ.หนองคาย
ประกาศรับซื้อวันที่ 1 ก.พ. เนื่องจากยังไม่พร้อม

ภาคกลาง จ.ระยอง ที่สหกรณ์การเกษตร
เขาพนมสารคาม หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ นายอำเภอบ้านค่าย
ตรวจการรับซื้อยาง พบว่ารับซื้อยางแผ่นดิบเพียง
อย่างเดียว ส่วนยางน้ำและยางก้อนถ้วยไม่ได้
รับซื้อเนื่องจากไม่มีโรงงานรองรับ เกษตรกรนำ
ยางแผ่นดิบมาตรฐาน 3 มาขาย 2 ราย รวม 300
กก. ชาวสวนหลายรายผิดหวัง บอกว่า ขายได้
แค่ 150 กก. ไม่คุ้มค่าเดินทาง ไม่สามารถช่วย
เหลือชาวสวนได้อย่างแท้จริง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตร
และสหกรณ์ ได้กล่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน
ไลน์ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” กับเจ้าหน้ที่ประจำ
จุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรสวนยางทั่ว
ประเทศ ว่า สวัสดิ์ยามเช้าแรกของการเปิดจุด
รับซื้อยางพารา ในโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
พาราในหน่วยงานภาครัฐ หวังว่าพี่น้องชาวสวน
ยาง จะได้เข้าร่วมเพื่อรับประโยชน์จากโครงการ
นี้โดยถ้วนหน้า หากติดขัดในพื้นที่ใด สามารถ
แจ้งทางไลน์ได้โดยตรง

นายสุพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรฯ และโฆษกกระทรวงเกษตรฯ
กล่าวว่า หลังตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดจุด
รับซื้อที่ จ.สุราษฎร์ธานี และเท่าที่รับฟังปัญหา
ในวันนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีปัญหาความวุ่นวาย เนื่องจากได้แจกบัตร
คิวและมีทหารช่วยดูแล หลายจังหวัดชาวสวน
ยางมารอขายที่จุดรับซื้อตั้งแต่ก่อนเปิดจุด โดย
เฉพาะภาคใต้ 17 จังหวัด รวมทั้งภาคอีสาน จ.บึง
กาฬ จ.มุกดาหาร พอใจราคาที่รัฐช่วยเหลือ
สำหรับปัญหาชาวสวนเข้าไม่ถึงจุดรับซื้อทำให้
บรรยากาศโดยรวมเจ็บเหงจะเร่งแก้ไขต่อไป

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เปิดในจุดที่

มีความพร้อม 614 จุด ปัญหาที่พบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ เกษตรกรมาน้อยเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จึงใช้สิทธิไม่ได้ พื้นที่ภาคอีสาน นำยางก้อนถ้วยมาขายจำนวนมาก ภาคตะวันตก เช่น จ.อุทัยธานี ก็มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าขายอย่างต่อเนื่อง วันแรกยังไม่มีปัญหาใด ๆ ไม่มีเรื่องการร้องเรียน หลังปิดจุดรับซื้อเวลา 18.00 น. ทุกจุดจะสรุปปริมาณรับซื้อเข้ามาที่กระทรวงฯ รวมทั้งประเมินภาพรวมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกชาวสวนยางให้ทั่วถึง พร้อมเปิดรับซื้อจุดย่อยให้ความสะดวกชาวสวนในจุดห่างไกลจะได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ต่อมาเวลา 21.00 น. นายธีรภัทร แถลงว่า สรุปยอดการเปิดรับซื้อยางวันแรก 200 จุดทั่วประเทศ เกษตรกร 522 ราย ปริมาณยาง 53.85 ตัน แยกเป็นยางแผ่นดิบ 43.72 ตัน น้ำยางสด 3.85 ตัน และยางก้อนถ้วย 6.72 ตัน จะเร่งเปิดให้ครบ 834 จุด ภายในสัปดาห์นี้ พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว.



ปัญหาราคายาง

เริ่มต้นปีถึงผ่านมากเกือบเดือน ความเดือดร้อนไปจับตัวชาวสวนยางพาราภาคใต้ ซึ่งยังไม่รู้จะบานปลายอย่างไร ขณะที่รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เปิดเผยว่า หัวหน้ารัฐบาลต้องการปฏิรูปโครงสร้างเกษตร การดูแลเป็นเรื่องระยะสั้น แต่ระยะยาวต้องการเห็นเกษตรมีราคา และมีผลผลิตเพิ่ม รัฐต้องสร้างความดุลยภาพระหว่างระยะสั้นกับระยะยาว

การแก้ปัญหาของชาวสวนยางพารามีตัวแทนสภาเกษตรกร 6 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง บัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และนำไปขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เหตุที่ราคายางพาราตกต่ำเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการนำเข้ายางพารารายใหญ่ของโลกชะลอตัว

จากสถานการณ์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนแก้ไขปัญหาด้านยางพารา 2 ลักษณะพร้อมๆ กัน คือ 1.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้ยางพาราในการทำถนนโดยผ่าน

กระทรวงคมนาคมจำนวน 20,000 ตัน และให้ อบต./อบจ.ใช้ยางพาราในการสร้างสนามฟุตบอล ปูพื้นสนามกีฬา 2.การแก้ปัญหายางพาราเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ยืนในอนาคต ได้อนุมัติเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ระบุถึงการเคลื่อนไหวของเกษตรกรเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยราคายาง โดยกล่าวว่าหากออกมาชุมนุมก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไข เพราะเป็นปัญหาประชาชน ไม่ว่ารัฐบาลจะมีปัญหาร้อยแปดพันเก้าอย่างไรก็ต้องแก้ไขทั้งสิ้น ปัญหาเก่าหายไป ปัญหาใหม่ก็มีมาได้อีกเป็นธรรมชาติ ถ้าบ้านเมืองไม่มีปัญหาให้รัฐบาลแก้ บ้านนี้เมืองนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลปกครอง

การแก้ไขของรัฐมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาว เป็นผลให้เกษตรกรผู้เดือดร้อนรู้สึกที่รัฐไม่ได้จริงจังกับการแก้ปัญหา การล้มล้มปัญหาในพื้นที่ควรเป็นการประชุมร่วมกัน หรือโดยหันหน้าเข้าหากันหาแนวทางแก้ไขจริงจังและจริงใจ ระหว่างเกษตรกร รัฐบาล และผู้ซื้อยางพารา เพื่อลบล้างความรู้สึกของเกษตรกร 17 จังหวัดภาคใต้ นี่คือนโยบายไม่ใช่มีอบคน "เอาอยู่" หรือ "เอาไม่อยู่" เดี่ยวรัฐ

ลับ พอสมควร

ก วันหลังจากการลงพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์-ชัยนาท ของ นายกฯ ตู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นอกจากจะหนีบเอามท.1 รุมว. เกษตรฯ รุมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไปด้วยแล้ว

ยังมีกลิ่นชื้อใหญ่ด้านเศรษฐกิจอย่าง รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ไปด้วย ช่วงที่เดินดูขุมกิจกรรมของเกษตรกร ชาวบึงปลาทุ

บักดู ชิม-ชมทุกบูธ โดยมีรองนายกฯ สมคิด เคียงคู่อยู่ไม่ห่าง เห็นข้าวแค้น ก็เคี้ยวกรูบกรอบ

'สมคิด'เนื้อหอม สาว ๆ รุมขอแชะภาพ

อย่างชอบอกชอบใจ พยัคหน้ากับ บักดูเอ็กอ้าก หันไปอีกทีเห็น บักดู เอจิ้งหรือคอบ กรอบสินค้าไอทีที่ป เข้าปากเคี้ยว

งานนี้ รอง นายกฯ สมคิด รีบ

ฉากออกหนีจากวงทันที

“อันนี้ ผมไม่รู้ ยอมแพ้นายกฯ” เจ้าตัว แอบมำซ้ให้ฟัง



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

แม้อายุจะเลย แซยิดไปแล้ว รอง นายกฯสมคิด ยังเป็น ขวัญใจแม่ยกมีทั้ง สาวแก่แม่ย่ามาขอ แชะภาพตลอดเวลา

ขนาดนักข่าวยังขอร่วมเฟรมด้วย เลย ถูกกระเซ้าว่า อาจารย์มีลูกชายถึง 3 แม่ คนโตจะแต่งงานไปแล้วก็ตาม

ไม่ทันขาดคำ คุณพ่อถูก 3 สาวทันที “รู้ได้ไงผมมีแค่ 3”

ก่อนนีกขึ้นได้ว่ามูขแบบนี้อาจจะหุ ขานได้ เลยรีบเคลียร์ต่อทันที

“พูดเล่นๆ นะ แค่นี้จะเอาตัวไม่รอด แล้ว”

ถลัดวนที่บ้านแซ็กบิลล์ละติ 555

สุมณฑา บุญคุ้ม

รายงาน

เศรษฐกิจ รอบทิศ

■ ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย



มาตรการอุ้มยาง... แก้ปัญหาด้านแคไหน

ข้าพเจ้าเป็นพืชเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับการเมืองมานาน โดยเฉพาะการเมืองภาคใต้ ซึ่งเป็นมวลชนหลักที่เคลื่อนไหวจนมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่การเป็นอยู่ของรัฐบาลปัจจุบัน ดังนั้นการแก้ปัญหาราคายางเกี่ยวข้องทั้งกับมิติการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อน และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เข้ามาอุ้มราคายางโดยปิดฟืนมาตรการที่เคยออกมาในช่วงต้นปี 2558 แต่ผ่านมา 1 ปี ส่วนใหญ่แทบไม่เห็นเป็นขึ้นเป็นอัน โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยขยับ สำหรับมาตรการใหม่ๆ เช่น โครงการจัดสรรโควตาให้ 8 กระทรวง งบ 4,500 ล้านบาท โดยนำยางพาราไปแปรรูปให้เห็นผลอย่างเป็นจริงเป็นจัง ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าไปสั่งการ-ติดตามแบบรายวันด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการแทรกแซงตลาดด้วยการรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 ความชื้นไม่เกิน 3% ในราคาขึ้นนำตลาดที่ก็โลกรัมละ 45 บาท และราคาซื้อน้ำยางสดขึ้นนำตลาดราคาก็โลกรัมละ 42 บาท โดยจำกัดการรับซื้อต่อครัวเรือนรวมกันต้องไม่เกิน 150 กิโลกรัม หลังการขับเคลื่อน

แทรกแซงตลาดไม่กี่วันราคาอย่างเริ่มขยับสูงขึ้น แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาขึ้นนำตลาดค่อนข้างมาก

คำถามคือ ด้วยงบประมาณอันน้อยนิด ขณะที่กลไกขับเคลื่อนอย่างการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ยังอยู่ระยะเพิ่งตั้งไข่จะสามารถอุ้มราคาอย่างให้สูงสวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในสภาวะชะลอตัวได้นานเพียงใด ทั้งนี้ราคาอย่างดังกล่าวที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเป็นราคาอย่างแผ่นดิบชั้น 3 ซึ่งต้องเข้าใจว่ายางแผ่นดิบยังไม่สามารถส่งออกได้ จะต้องผ่านกระบวนการผลิตทั้งการรมควันเพื่อกำจัดความชื้นและการอัดก้อนให้เป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 (RSS-3) ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดซื้อขายจริงที่ตลาดกลางหาดใหญ่อยู่ที่ก็โลกรัมละ 41 บาท

ประเด็นคือ ราคาอย่างพาราซึ่งกว่าร้อยละ 86 ของปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศส่งออกในรูปกึ่งวัตถุดิบ เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางสด ฯลฯ โดยเกินกว่าครึ่งส่งออกให้กับประเทศจีน ขณะที่การใช้ยางของโลกมากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถใช้ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ราคาอย่างพาราจึงสัมพันธ์แบบบ่าพองโก่งกับราคาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันโลกดิ่งลงจึงส่งผลกระทบต่อราคาอย่าง บวกกับเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่ในช่วงขาลง ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยลบต่อราคาอย่างไปอีกหลายปี

ผมเห็นด้วยและสนับสนุนกับมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อตั้งราคาอย่างและช่วยเหลือเกษตรกร แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นมาตรการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าและไม่ยั่งยืน ปัญหาของยางมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผลผลิตส่วนเกินความต้องการ ส่วนนโยบายให้หน่วยงานรัฐ-เอกชนนำไปแปรรูปคงได้อย่างมาก 2-3 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขการส่งออก

ขณะที่ภาครัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกตลาดยางซึ่งอิงกับตลาดล่วงหน้าของโลก เรื่องของยางทั้งน้ำยางและยางแผ่น...ใครเข้ามาก็มักติดหนึบ...เพราะแก้ยากครับ ■



■■■ รอบรั้วเมืองใต้ ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ผู้เขียนขอเข้าเวรร้ายข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตาม วิสัยคนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น...■■■ ยังคงร้อนแรงคือ เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี “ปุมิชัย” ศ.ดร.มิชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการ ยกร่าง ที่ฟังดูแล้ว มีแต่ “พลพรรค” ของ คสช.เท่านั้น ที่เห็นดีเห็นงาม ส่วนคนอื่นๆ รวมทั้งนักการเมืองทุกค่ายพรรค ต่างเห็น ของ “แสดง” ที่ไม่เหมาะสมกับ การนำมา เพื่อปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย ...■■■ และครั้งนี้ รัฐธรรมนูญ ฉบับร่างนี้ อาจจะเป็น “อาวุธ” ที่ทำให้ พรรคการเมืองใหญ่ อย่าง “เพื่อไทย” และ “ประชาธิปัตย์” เกิดการ “ปรองดอง” กันด้วยการร่วมกัน “เทกระเจาด” เหมือนเมื่อครั้งที่ สปช. ทำการ “เทกระเจาด” ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศิษย์เอก ของ “ปุมิชัย” มาแล้ว ก็ได้...■■■ เครื่องยนต์ ที่ใช้ “ขับเคลื่อน” เศรษฐกิจของประเทศ ทุกตัว ยังคนเดินเครื่องอย่าง “อิหลุก ขลุกลัก” ชนิด “ลูกสูบร้าว กระบอกสูบแตก” เหลือเพียงเครื่องยนต์การท่องเที่ยวอย่างเดียว ที่เดินได้เต็มสูบ เพราะอานิสงส์จาก นักท่องเที่ยว จากจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ก็เป็น การท่องเที่ยวที่ “สวยหรู” แต่ในเรื่อง ของ “ตัวเลข” ในขณะที่ “เม็ดเงิน” ที่ได้ เป็นไปแบบ “กะปริบกะปรอย” เพราะเป็น นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ และ “นายทุน” จีน ใช้วิธีการ “บริหารจัดการ” ชนิดที่ เป็นการ “กอบโกย” รายได้กลับประเทศ ทั้งเพียง “เศษเงิน” ให้กับคนในพื้นที่ ...■■■ แต่ที่น่ากลัว ถ้าเศรษฐกิจจีน ยัง “ดิ่งหัวลง” ปีหน้า จำนวนนักท่องเที่ยว

จีนอาจจะ “หดหาย” ถ้า กอบกาญจน์ วัฒนาราม รุม.การท่องเที่ยวและกีฬา ยังไม่มีแผนในการดึงนักท่องเที่ยวชาติ อื่นๆ เข้ามา เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ เหลืออยู่ เพียงตัวเดียว ก็อาจจะ “เดียว” ไปด้วย...■■■ กลับมาดูเรื่อง ยางแสดงคัน ราคาโลกรั้มละ 45 บาท ซึ่งเป็นโครงการ หรุในการช่วยเหลือชาวสวนยางภาคใต้ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ประเดิม “ลิกออฟ” วันแรก ก็เต็มไปด้วยปัญหาและ อุปสรรค เช่น จุดรับซื้อห่างไกล จำนวน ซื้อครอบครัวละ 150 กิโลต่อครัวเรือน แถมมารับซื้อในขณะที่ยางเริ่มจะปิดกรีด ความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ สุดท้าย เงิน 5 พันกว่าล้าน ที่ใช้ในการรับซื้อ ก็กลายเป็น “เบี้ยหัวแตก” ที่ไม่ได้ช่วยให้ชาวสวนยาง “อิมท้อง” แต่อย่างใด...■■■ และที่สำคัญ ที่สุด เมื่อ “พ่อค้า” รวมมือกับ “ชาวสวน” นำเอายางพาราเก่า ที่รับซื้อไว้ก่อนหน้านี้ ในราคาโลกรั้มละ 30 บาท มาขายให้กับ รัฐบาล ด้วยการ แบ่งกำไร “ส่วนต่าง” คนละครั้ง ทุกอย่างก็ “จบข่าว” ด้วย ประการทั้งปวง...■■■ ความ “ล้มเหลว” ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุมว.เกษตรฯ ขาดการวางแผนที่ดีมา แต่ต้น และในขณะที่เดียวกัน กระทรวง มหาดไทย ของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็ทำหน้าที่ไม่ “เต็มสูบ” ผู้ว่าราชการ จังหวัด ทำหน้าที่ “หน่อมแน้ม” มาก เกินไป...■■■ เชื้อเอะ อีกไม่กี่วัน แกนน่า วสวนยางจะออกมา “แฉแหลก” ถึง ความ “ไม่ชอบมาพากล” ของโครงการนี้ ให้เข้าหู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และ วันนั้น อาจจะมีข้าราชการ “ตัวเบ้งๆ” ที่ถูก นำมา “ขึ้นเตียง” เพื่อเป็นเครื่อง “มัดพิล” กับความ “ผิดพลาด” ของรัฐบาล...■■■

ก็หวังเพียงว่า กอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งมีส่วนในการ รับผิดชอบ ป้องกันการ “คอร์รัปชั่น” ในโครงการ ยางแสดงคัน ครั้งนี้ ที่ พล.ท.วิธรรมัน ธรรมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมาย ให้ พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพฯ เป็นผู้รับผิดชอบจะ “จับได้ไล่ทัน” กับ “กลโกง” ของเจ้าหน้าที่กับ “พ่อค้ายาง” เพื่อป้องกันการ “ฮั้ว” กับในครั้ง...■■■ เป็นหน่วยงาน “ตำรวจ” ที่ทำหน้าที่ ในการ “ปิดทองหลังพระ” มาโดยตลอด คือ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยเฉพาะ ตำรวจ ตระเวนชายแดนภาค 4 ที่มี พล.ต.สมเกียรติ นี้อทอง เป็น ผบช.ตชด.ภ.4. ที่เป็น “แบบอย่าง” ของตำรวจน้ำดี ที่ประกาศ ชัดเจนว่า หน่วยงานนี้ ไม่มีการ “คอร์รัปชั่น” เกิดขึ้น...■■■ เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.ที่ 43 ซึ่งนอกจาก รับผิดชอบงานความมั่นคงใน 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา เป็นด้านหลัก งานด้าน ปราบปรามยาเสพติด ก็ไม่เป็นรอง หน่วยอื่นๆ เช่นกัน...■■■

ปริษา สถิตยเรียงศักดิ์

ชื่ออย่างไม่คึกคักปัญหาเพียบ

โพสต์ทูเดย์ เปิดชื่ออย่างเป็นทางการวันแรกแค่ 32 ตัน เหตุราคาตลาดดีตื่นราคา รัฐ ปัญหาเพียบ

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปริมาณรับชื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เปิดโครงการวันแรก 25 ม.ค.ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานว่ามีปริมาณที่นำมาขายจำนวน 32.72 ตัน จากเกษตรกร 369 ราย

“ยางที่รับชื้อแบ่งเป็นยางแผ่นดิบชั้นสาม 28.97 ตัน น้ำยางดิบ 2.77 ตัน และยางก้อนถ้วย 6.24 ตัน เหตุที่เกษตรกรมาขายน้อย เนื่องจากราคายางในตลาดขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับที่รัฐรับชื้อที่ 45 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ 40.65 บาท น้ำยางดิบ รัฐชื้อ 42 บาท ตลาดชื้อ 39 บาท และยางก้อนถ้วย รัฐชื้อ 41 บาท ตลาดชื้อ 31.50 บาท” นางจินตนา กล่าว

แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตีความเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง

กยท. ระบุว่า กยท.สามารถใช้อำนาจชื้อยางเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าขายได้ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 และใช้เงินในส่วนของงบบริหารของ กยท.ได้ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กยท.จะนำเงินในส่วนของงบบริหารมาใช้ในการชื้อยาง จึงต้องทำรายละเอียดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติให้ ครม.เห็นชอบตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ. ดังนั้นจะเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติใช้เงินของ กยท. 2,000 ล้านบาท วันที่ 26 ม.ค.นี้

สำหรับบรรยากาศเปิดชื้อรับชื้อยางพาราตามโครงการรัฐบาลวันแรกทั่วภาคได้เงียบเหงา เนื่องจากเกษตรกรชะลอขายจากปัญหาหลายประการ เช่น เปิดชื้อรับชื้อไกล เกษตรกรยังไม่ขึ้นทะเบียนและไม่มีความพร้อม

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมการรับชื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อยของรัฐบาล

วันที่ 25 ม.ค. พบว่าบางจุดไม่มีความพร้อม เช่น ที่ จ.นครศรีธรรมราช เปิดชื้อรับชื้อได้เพียงแค่ 4 จุดเท่านั้น อีกทั้งเกษตรกรไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงชื้อรับชื้อยางพาราที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นบางรายจึงหันไปขายน้ำยางให้กับเอกชน ซึ่งจะได้รับเงินทันที แม้ว่าจะมีส่วนต่างของราคาเมื่อเทียบกับราคาที่ภาครัฐกำหนดไว้ จึงอยากเสนอให้ภาครัฐตั้งชื้อรับชื้อยางพารา 1 ตันบอล 1 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของเกษตรกร ■

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2559

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9190

Col.Inch: 15.47

Ad Value: 17,017

หน้า: 6(ขวา)

PRValue (x3): 51,051

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ฝึกพอเพียง



ฝึกพอเพียง - นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ พลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 8 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เพื่อนำเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรพอเพียงต่อไป

ชลบุรีบูรณาการพัฒนากเกษตรตามระบบ 'Single Command'

ชลบุรี: นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีนายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

นายนำชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพ มีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และมีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดย

จังหวัดชลบุรีมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในการทำงานเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการแผนงานโครงการงบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการที่อยู่ในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นายนำชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตรแต่ละจังหวัดแต่ละเขตได้มีการประชุมเพื่อวางเป้าประสงค์ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบูรณาการงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด